

Source :

มติชน

55451873

Date :

Page :

No :

- 7 ก.ย. 2555

7

ก้าวอย่างสูปีที่ 30 “มหาวิทยาลัยคริสเตียน” (Healthy University, Healthy Generation) พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

7 ชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจและตื่นตัวเท่ากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่ขยับใกล้เข้ามาทุกขณะ และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทุกระดับ ทุกชนชั้นอาชีพ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อรับมือกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตลอดจนกฎระเบียบและข้อตกลงที่เอื้อต่อการแข่งขันและการลงทุน

ปัจจัยสำคัญที่เป็นความหวังของประเทศไม่แพ้การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจก็คือ “การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งเป็นปัจจัยของการแข่งขันในทุกด้าน โดยในระดับอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นปลายน้ำของการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ทำให้มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนต่างตื่นตัวและปรับกระบวนยุทธ์เพื่อรับการแข่งขันอย่างขนานใหญ่

เช่นเดียวกับ “มหาวิทยาลัยคริสเตียน” สถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งในความหวังของประเทศในฐานะแหล่งผลิตพยาบาลและ

บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หนึ่งใน 7 อาชีพเสรีประชาคมอาเซียนแหล่งใหญ่ของประเทศ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีอายุครบ 29 ปี และกำลังจะก้าวสู่อายุปีที่ 30 ใน พ.ศ. 2556 มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และก้าวต่อไปข้างหน้าในฐานะประชาคมอุดมศึกษาอาเซียนอย่างไรบ้าง



ขยับเร็ว ก้าวก่อนยอมได้เปรียบ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเข้มแข็งของเครือข่ายคริสตจักรที่ยึดแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นสากล ทำให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการตื่นตัวและก้าวขยับเร็ว ก่อนที่จะมีการประกาศขยับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ใกล้เข้ามาเป็นปี 2558 โดยปี 2534 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะหรือสมรรถนะ (Competency) ให้เป็นสมรรถนะสากลหรือ Competency-Based นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันท์จิรา วงษ์ขมทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

การเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองคือ ภาษา กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามระดับชั้นปี และเพิ่มภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ ในชั้นปี 3 และ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเปิดหลักสูตรนานาชาติซึ่งประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา และกำรเปลี่ยนแปลงอย่างที่ดี คือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียน โดยปี 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดตัวสู่ประชาคม การศึกษานานาชาติ นำคณาจารย์และบุคลากรประจำทุกระดับไปศึกษาดูงานในอเมริกาและออสเตรเลียรวมทั้งในเอเชีย เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตและการทำงาน ขององค์กรการศึกษา ภาคธุรกิจและสถานประกอบการในต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งรัด สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและประเทศใน อาเซียน รวมทั้งรับคณาจารย์จากต่างประเทศ มาสอนเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็น นานาชาติ นอกจากนี้ยังจัดเวทีการสัมมนา วิชาการระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ว่าด้วยประเด็นของอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเช็กเตอร์ อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ มหาบัณฑิตและคณาจารย์ที่จะออกไปเป็น ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารให้สามารถรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ไม่เพียงแค่นั้นยังได้เตรียมการเพื่อ พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งระบบ ของมหาวิทยาลัย ลงไปสู่คณะ สาขาวิชา คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เพื่อ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้สู่ความเป็น นานาชาติ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ การเปิด หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาที่เป็นความต้องการของอาเซียน โดยเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการตกลงความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในด้าน

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตคนสู่ตลาดแรงงานอาเซียน จะต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อรองรับ การแข่งขันในระยะยาว ซึ่งมหาวิทยาลัย คริสเตียนเองก็มีการวางแผนในเรื่องนี้เช่นกัน

ผศ.ดร.จันท์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าว ถึงเรื่องนี้ว่า อย่างแรกที่จะต้องปรับคือ หลักสูตรและการเรียนการสอน ที่ จะ ต้องเน้นการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพ เพื่อป้อน ทรัพยากรมนุษย์สู่ระบบการทำงานภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการ ผสมผสานของภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ สังคมไทยโดยการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่



การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน นักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนส่งอาจารย์ และนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์อาชีพใน ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย จีน และ เกาหลี และเพิ่มประเทศที่เป็นผู้นำใน เอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย

ภาพ “คริสเตียน” หลังเข้าสู่เออีซี

เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แล้วเชื่อว่าวงการเปลี่ยนแปลงและก้าว แข่งขันทุกอย่างจะหยุดหมุน ยังมีปัญหา และอุปสรรคอีกมากมายที่ทุกประเทศจะต้อง เผชิญ รวมถึงปัญหาเรื่องคนหรือทรัพยากร มนุษย์ จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา

แต่ในห้องเรียน แต่จะเป็นการเรียนรู้ผ่าน ICT ที่สามารถเรียนได้ทุกหนทุกแห่ง การเรียนที่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ **“ไม่ควรร สอนแต่เพียงวิธีจับปลาวิธีเดียว แต่สอนวิธี จับปลาหลาย ๆ วิธี”** ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Multi-talented มากขึ้น

“ต่อไปเราจะต้องสร้างหลักสูตรและวิธี การสอนที่จะไปรองรับคน Generation ใหม่ ที่เป็น Generation Y หรือ Generation Z ซึ่งตอนนี้ที่ทำอยู่แล้วก็เช่นเรื่องสมรรถนะ วิชาชีพ (Competency -Based) และต้อง ปรับวิธีการสอนใหม่ที่อาจารย์จะทำหน้าที่ให้ หลักการและแนวทาง ที่เหลือให้ผู้เรียนใช้



ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดสร้างนวัตกรรม
ไปต่อยอดด้วยตนเอง โดย Gen Y จะต้อง
มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะรู้วิธีคิด การดำรง
ชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และ
เมื่อผู้เรียนในอนาคตเป็นคน Gen Y และ
Z คนอาจารย์หรือนักวิชาการที่ทำงานในระบบ
อุดมศึกษาก็ต้องเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีความ
คิดใหม่ๆ และคาดว่าอนาคตจะมีการแข่งขัน
ในเรื่องทรัพยากรบุคคลสูงมาก โดยเฉพาะ
คน Gen ใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ
ดังนั้นการจัดหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน
จะต้องตอบโจทย์อันนี้ให้ได้" ผศ.ดร.จันทร์จิรา
กล่าว



ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปันมืออาชีพสู่ตลาดอาเซียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ยังกล่าวถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และ
หลักสูตรสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ถือว่าเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยและเป็น
เทรนด์ของอาเซียนและของโลกว่า ใน
ส่วนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ซึ่งเปิด
สอนทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย และ In-
ternational Program ได้เพิ่มความเข้มข้น
ด้านทักษะวิชาชีพมากขึ้น และที่นี้เป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เพิ่มการ



จัดการการสอนด้านการพยาบาลวิกฤตเพื่อให้บัณฑิตพร้อมทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นสากลทั้งในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพและการให้บริการ ซึ่งผ่านการฝึกปฏิบัติจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้



ยังรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จากประเทศจีนมาเรียนต่อปริญญาตรี และผู้ที่จบอนุปริญญาเทียบโอนมาเรียนหลักสูตร 4 ปี รวมถึงให้ทุนนักศึกษาจากเวียดนาม ลาว กัมพูชา ภูฏานและจีนมาเรียน ซึ่งทำให้บรรยากาศมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น

“นอกจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังเปิดสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นอีก เช่น สาขาวิชากายภาพบำบัด อุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรนานาชาติที่เป็นความต้องการของอาเซียนและนานาชาติ เช่น Bachelor of Arts in Business English, Bachelor of Arts in Hospitality and Tourism Industry,

Master of Arts in Teaching English as a Second Language นอกจากนี้ สาขาวิชาการบัญชีซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพอาเซียนและเป็นสาขาวิชาที่เป็นเทรนด์ของอาเซียน เช่น เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ชั้นสูง

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการบริหารการพยาบาล รวมทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาลและสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล เรียกว่า ครบคลุมทุกระดับในธุรกิจบริการสุขภาพ และที่วางแผนจะเปิดต่อไปได้แก่สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก แต่ขณะนี้ต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพที่เปิดสอนอยู่ให้เป็นเลิศก่อน” ผศ.ดร.จันทร์จิรา กล่าว

ว่ากันว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปรียบได้กับการขึ้นขบวนรถไฟที่กำลังเทียบขบวนขาลา หากไม่ตัดสินใจก้าวขึ้น อาจจะมีพลาดและตกขบวน ถึงแม้หนทางข้างหน้าไม่สามารถคาดเดาว่า จะเป็นวิกฤตหรือโอกาสก็ตาม และเชื่อว่าการแข่งขันของประชาคมอุดมศึกษาอาเซียน ร้อนแรงไม่แพ้การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยคริสเตียนในหลายสิบปีที่ผ่านมาและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันข้างหน้า เป็นการตอบโจทย์ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะไม่ยอมตกรถไฟขบวนใหญ่ของอาเซียนขบวนนี้อย่างแน่นอน





อ.กาญจนา สังกฤษ

▶▶▶ “มหาวิทยาลัยคริสเตียนเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมานานแล้ว อย่างแรกที่เราทำคือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเรากำหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเพิ่มความเข้มข้นเรื่อยๆ ตามชั้นปี และเพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพในชั้นปี 3 และ 4 และก่อนจบก็มีการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาโดยนำการสอบโทอิคมาเป็นตัววัด จบแล้วนำไปยื่นสมัครงานได้เลย และก็มีภาษาที่ 3 อย่างขณะนี้เรากำลังเปิดสอนภาษาเขมร ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ตันของกันพูชา เพื่อเป็นวิชาเลือกให้นักศึกษาเรียนเป็นภาษาที่ 3 และก็มีหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในวิชาชีพสำหรับคนที่เก่งภาษา ที่สำคัญเราได้ปรับปรุง และกำหนดสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานของอาเซียน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานในต่างประเทศได้ ส่วนอาจารย์ก็ให้เน้นการสอนรายวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนมากขึ้น การพัฒนาสื่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ตำราประกอบการเรียน (Text Book) ก็ใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนการให้บริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยเราก็ออกไปสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคคลในชุมชนใกล้เคียง เช่น ครู กคน. ครูโรงเรียนมัธยม อบต. แม่ค้าที่ขายของแถวองค์พระฯ เพราะภาษาอังกฤษจำเป็นกับทุกคนทุกอาชีพ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนของประเทศเราสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน ตอนนี้ทักษะอื่นเราสู้ได้อยู่แล้ว ยกเว้นภาษาที่เรายังด้อยกว่าหลายๆ ประเทศ”



อ.อุรรธิน พรานสุรินทร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

▶▶▶ “ที่เลือกเรียนพยาบาล หลักสูตรนานาชาติเพราะได้ความรู้ด้านภาษาด้วย และพยาบาลก็เป็นหนึ่งในวิชาชีพของอาเซียน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสไปทำงานในโรงพยาบาลอินเตอร์หรือโรงพยาบาลในต่างประเทศซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงกว่า แต่คนที่ไม่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ก็เก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าเราเน้นฝึกฝน เช่น ฟังเพลง ดูหนังหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาอังกฤษ และฝึกสัทที่วงพูด แลมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้ทุกคนฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ทุกวันจันทร์และวันอังคารจะมีกิจกรรม “English Speaking Day” ให้นักศึกษา อาจารย์และพนักงานทุกคนพูดคุยกันด้วยภาษาอังกฤษ และจัดให้มี “English Zone” ตามจุดต่างๆ ส่วนเรื่องเอชซีบีบีบอร์ดมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และในห้องเรียนอาจารย์ก็กระตุ้นบ่อย โดยเฉพาะเรื่องภาษา ซึ่งทำที่สังเกตเพื่อนๆ ทุกคนตื่นตัวในเรื่องนี้กันมาก”



กรงพล รัตน์
สาขาอุตสาหกรรมบริหารและการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)

▶▶▶ “ผมมองว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันเหมือนการเปิดโลกกว้างที่จะทำให้เราสามารถทำงานกับคนในประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลายทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งการรู้ภาษาจะทำให้เราโต้เบเรียนทั้งการทำงานและรายได้ อย่างผมเรียนสาขานี้เพราะอยากเป็นไกด์ที่เก่งภาษา ก็เลยเรียนหลักสูตรอินเตอร์ จบแล้วสามารถทำงานได้เลยไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีก ส่วนคนที่เรียนหลักสูตรไทยก็เก่งภาษาได้ถ้าเราตั้งใจฝึกฝน เปิดใจรับและไม่กลัวที่จะพูด ผมว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรน่ากลัว เราไม่ไดเรียนเพื่อไปเป็นนักทวิ แต่เราสามารถพูดสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็โอเคแล้ว”